

กขป. เขต 11 และ 12 ภาคใต้

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 11 และ 12 มีการดำเนินงานครอบคลุมการขับเคลื่อนนโยบายต้นสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคใต้ของประเทศไทย **เขตสุขภาพที่ 11 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรและมีความท้าทายจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติ** ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก ขณะที่**เขตสุขภาพที่ 12 มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา มีปัญหาสุขภาพที่สำคัญ** เช่น ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ อัตราการตายของมารดาสูง และภาวะโภชนาการในเด็ก ทั้ง 2 เขตได้ดำเนินการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาสุขภาพในต้นต่างๆ อย่างยั่งยืน

กขป. เขตพื้นที่ 11

ขับเคลื่อน 4 ประเด็นสำคัญ **รูปธรรมความสำเร็จ** ได้แก่ การเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน เช่น โครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน 300,000 บาท สำหรับป้องกันการฆ่าตัวตาย เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางผ่าน MOU ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ทั้งในระดับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล เช่น ตำบลท่าเรือและตำบลเขาพัง นอกจากนี้ คณะกรรมการ กขป. ได้ขับเคลื่อนโครงการเกษตรสุขภาพในจังหวัดชุมพร โดยได้รับงบประมาณสำหรับโครงการเพาะงักสุขภาพจากพืชสารกำจัดศัตรูพืช และโรคเบาหวาน รวมถึงการขับเคลื่อนการจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยถอดบทเรียนจากพื้นที่ปลอดขยะเกาะสินไห จังหวัดระนอง และบูรณาการกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ เพื่อสร้างระบบการจัดการขยะที่ยั่งยืนในพื้นที่



กขป. เขตพื้นที่ 12

ก้าวสู่การพัฒนาสุขภาพด้วยการสร้างระบบสารสนเทศกลางผ่านแพลตฟอร์ม **www.AHsouth.com** ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบูรณาการข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เป้าหมายหลักคือการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีใน **4 ประเด็นยุทธศาสตร์** ได้แก่ บุหรี่และปัจจัยเสี่ยงสุขภาพแม่และเด็ก สุขภาวะกลุ่มเปราะบาง และเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง โดยมุ่งมั่นป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนเป็นร่วมมือกับเครือข่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสมาคมอาสาสมัครสุขภาพประเด็นสุขภาพแม่และเด็ก ปัญหาพัฒนาการเด็กไม่สมวัย การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และสุขภาพจิต ได้รับความสำคัญเป็นพิเศษ มีการดำเนินงานร่วมกับ สปสช. เขต 12 และกองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในระยะยาว ประเด็นสุขภาพ:

กลุ่มเปราะบางคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง ผ่านระบบข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น มีการใช้แอปพลิเคชัน **iMed@home** เพื่อคัดกรองสุขภาพในมิติที่ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างระบบการดูแลที่ครอบคลุมและยั่งยืน ประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพการส่งเสริมเกษตรนิเวศน์และการผลักดันสวนผสมรสุมรสตลกเกษตรโลก โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใน **3 จังหวัด** ได้แก่ สงขลา สตูล และพัทลุง เน้นการสร้างตลาดสีเขียว ส่งเสริมพืชอัตลักษณ์ และผลักดันมาตรฐานสินค้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเหล่านี้ได้สร้างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาสุขภาพอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลและความร่วมมือในทุกกระดับ เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนสำหรับประชาชนในภาคใต้

